



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์พิมพ์ชัดลึก ฉบับประจำวันที 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 17 มูลค่าข่าว 168,564.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่นี่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

3องค์กรหนักกำลัง ติวบาส3คนทั่วโลก

3 องค์กรหลักฝึกกำลังเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาขัดห่วง 3 คน หรือ “ทรีออนทรี” ให้ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินทั่วประเทศเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับรากหญ้าต่อไป **อ่านต่อหน้า 18**

3 องค์กร

ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช อธิการบดีผู้จัดการบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย ในฐานะที่ดูแลกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3 คน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลประเภท 3 คน หรือ “3x3 เวอร์กซ์อ็อป ฟอร์ เรฟเฟอริ แอนด์ โค้ช” พร้อมด้วย ดร.ปรีวิชญ์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และรศ.ดร.สุปรานีวี ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มศว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ณ สำนักกีฬา ม.รามคำแหง โดยมีผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเกือบ 100 คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน ภายใต้การกำกับดูแลจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยที่มี พล.ท.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค เป็นนายกสมาคม สถาบันการพลศึกษา (สพล.) และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอลจากต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามระเบียบสากลให้ต้นแบบชาวไทย ทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เพื่อกลับไปสร้างทีมและกระตุ้นวงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ให้มีวิธีการเล่นอย่างถูกวิธี เนื่องจากก่อนหน้านี้ในศึกเอเชียนบิซเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่จ.ภูเก็ต ทีมขัดห่วง 3 คนทั้งชายและหญิงของไทยประสบความสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมา

ได้แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนานักกีฬาชนิดนี้ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นจึงต้องมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง

ดร.เนตรทราย เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้ถือเป็นการปลูกกระแสวงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ให้สามารถตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ให้มีศักยภาพและสามารถทำทีมส่งเข้าแข่งขัน ซึ่งถ้าหากนักกีฬามีความสามารถที่ดีจากบาสเกตบอล 3 คนแล้ว ก็จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองไปสู่บาสเกตบอลประเภท 5 คนที่ต่อไปได้

ด้าน ดร.ปรีวิชญ์ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3 คนครั้งนี้ สพล. ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัดทั้ง 17 แห่ง ที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอลให้มาร่วมอบรมด้วย ขณะที่ รศ.ดร.สุปรานีวี เผยว่า มศว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการฝึกสอน รวมไปถึงเรื่องกฎระเบียบกติกาการตัดสินต่างๆ ที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้การเล่นกีฬาบาสเกตบอล 3 คนให้แก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

